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รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัท 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. 
ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชัน้ 11 โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร กรุงเทพฯ 

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 
 
เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น.  
  

ก่อนเร่ิมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของ บริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขัน้ตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดงันี ้ 

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ม ี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2. ก่อนเร่ิมลงคะแนนในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยการขีดเคร่ืองหมายในช่องคะแนนเห็นด้วย

หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชื่อก ากับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ เมื่อผู้ถือหุ้ นลงคะแนนบัตร
เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนในแต่ละ
วาระ โดยจะถือว่าคะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทัง้นีเ้พื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการนบัคะแนน จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของทุกระเบียบวาระหลงัจากการประชุมเสร็จสิน้  

3. กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
ทุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุ
ในหนงัสือมอบฉันทะ 

4. ในการลงมติออกเสียงในทุกวาระให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้ นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น 

a. การลงมติออกเสียงในระเบียบวาระที่ 7 อนุมัติแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติม ให้ถือคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

b. การลงมติออกเสียงในระเบียบวาระที่ 8 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบ าเหน็จประจ าปี 
2563 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5. หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอค าถาม ขอให้ระบุค าถามพร้อมกับ

ชื่อ-นามสกุล รวมถึงระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ลงบนกระดาษที่จัดไว้บนโต๊ะ หลงัจบการ

น าเสนอในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้สอบถาม ผู้ถือหุ้นที่มีค าถามกรุณายกมือ จะมีเจ้าหน้าที่เดิน

ไปเก็บค าถาม  
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ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย   
เข้าร่วมประชุมดงันี ้

1) นายมนู เลียวไพโรจน ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
2) นายวิโรจน์ พรประกฤต รองประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร 
3) นายอ านวย นาครัชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4) นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5) นางสวุฒันา ตุลยาพิศิษฐ์ชยั กรรมการบริษัท รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส 
6) นางสาวซนวา เด่นเมฆา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
7) นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
8) นายสหสัโรจน ์ โรจน์เมธา กรรมการอิสระ 

 
ผู้บริหารและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
ดร. ชาญ ธาระวาส ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน 
นายวรวุทร เศรษฐธนารักษ์ ผู้อ านวยการอาวโุส ส านกัตรวจสอบภายใน 
 

ตวัแทนผู้สอบบญัชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด 
นายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร์ 
นายบุญเกษม สารกล่ิน 
 

ตวัแทนที่ปรึกษากฎหมายท าหน้าที่เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนจาก ส านกักฎหมายวิสเซ่น แอนด์ โค จ ากัด 
นางสาวสิริไพฑูรย์ สวสัดิศกัด์ิ 

 
นางสาวสิรินัดดา กวีวัฒนา เลขานุการคณะกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเอง 48 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 35 ราย รวมทัง้สิน้ 83 ราย จ านวนหุ้นทัง้สิน้ 107,534,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.70 
ของจ านวนหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จ านวน 174,273,125 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด  
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นายมนู เลียวไพโรจน์  ประธานคณะกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และ
เร่ิมประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี ้
           
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 

 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวัน
อังคารที่ 23 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์ ตัง้แต่วนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 และไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข นอกจากนีบ้ริษัทได้จัดส่งรายงาน
การประชุมให้ทุกท่านซึ่งอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ในหน้าที่ 6 ถึง 22 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุม
ดงักล่าวได้บนัทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น 
 
ไม่มีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมีมติดงันี ้

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 108,549,644 100.00 

(2) ไม่เห็นด้วย - - 

(3) งดออกเสียง - - 
รวม 108,549,644 100.00 

  หมายเหตุ  เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 1 จึงท าให้มีจ านวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึน้ 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 
23 เมษายน 2562 

 
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินกิจการของบริษัท ในรอบปี 2562 

 ประธานมอบหมายให้ นางสาว อญัรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร เป็นผู้รายงาน ดงันี ้
 

 นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต กล่าวต่อที่ประชุมว่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสาขาทัว่ประเทศจ านวน 
131 สาขา แบ่งเป็นตามภูมิภาค ได้ดังนี  ้กรุงเทพฯและปริมณฑล 49 สาขา ภาคกลาง 27 สาขา ภาคใต้ 22 สาขา 
ภาคเหนือ 17 สาขา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 สาขา และเมื่อแบ่งเป็นแบรนด์ สาขาที่เป็นแบรนด์ Jubilee 124 สาขา 
และแบรนด ์Forevermark 7 สาขา และส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 มีรายละเอียด ดงันี ้
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 ส าหรับไตรมาส 1 บริษัทได้ออกสินค้าคอลเล็กชั่นใหมเ่พื่อเป็นการเฉลิมฉลองในเทศกาลส าคญั ได้แก่ เทศกาล
ตรุษจีน โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส าหรับคอลเล็กชัน่นี ้จะเป็นกลุ่มลกูค้าที่เป็นสมาชิกของบริษัท และเทศกาลวาเลนไทน์ 
จะมีเป้าหมายเป็นกลุ่มลกูค้าใหม่ ๆ ด้วยระดับราคาที่เร่ิมต้นเพียง 10,000 บาท ซึ่งทัง้สองคอลเล็กชัน่นีไ้ด้รับผลตอบรับที่
ดีจากลกูค้า ส่งผลให้ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 1 เติบโตไปได้ด้วยดี 
 ส าหรับไตรมาส 2 บริษัทมีการจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี โดยจัดที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 
กรุงเทพฯ โดยทางบริษัทได้รับเกียรติจากเอกอคัรราชฑูตประเทศเบลเย่ียมประจ าประเทศไทยมาร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องจาก
บริษัทน าเข้าเพชรจากประเทศเบลเย่ียมมาเป็นเวลานาน นอกจากนีบ้ริษัทได้จัดงาน Thank you sale ที่โรงแรม Sofitel 
Bangkok Sukhumvit โดยบริษัทได้ออกคอลเล็กชั่นใหม่ส าหรับงานนีด้้วย คือ Centennial Jubilee 90 facet ซึ่งโดยปกติ
เพชรทรง cushion cut จะมีเพียง 58-66 เหล่ียมเท่านัน้ แต่ส าหรับคอลเล็กชั่นนีถู้กเจียระไนเป็นพิเศษมีถึง 90 เหล่ียม 
ซึ่งเกิดจากการท างานร่วมกับขุนนางชาวเบลเย่ียม ส่งผลให้ความประกายของเพชรคอลเล็กชั่นนีส่้องประกายมากกว่า
เพชรปกติถึง 60 เท่า รวมถึงเพชรทุกเม็ดมีใบรับรองคุณภาพจากสถาบัน HRD Antwerp ประเทศเบลเย่ียม อีกทัง้บริษัท
ได้ออกคอลเล็กชั่น The Excellence of 19 โดยความพิเศษของคอลเล็กชั่นนี ้คือ เพชรขนาดเพียง 19 สตางค์ ก็จะมีใบ 
Certificate เพชรและยังได้รับใบรับประกันคุณภาพเพชรจากสถาบนั HRD Antwerp ประเทศเบลเย่ียมเป็นพิเศษเพิ่มด้วย 
ซึ่งโดยปกติจะต้องเป็นเพชรขนาด 30 สตางค์ขึน้ไปถึงจะมีใบ Certificate เพชรให้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการออกคอลเล็กชัน่
ส าหรับการขายในส่วนของสาขา คือ Firework Collection ที่การออกแบบได้รับแรงบนัดาลใจจากพล ุส่ือถึงความสว่างไสว 
ความโชคดี โดยเพชรเป็นระดบั D-color เจียระไนระดบั Triple excellence 
 ส าหรับไตรมาส 3 บริษัทได้ออกคอลเล็กชั่นใหม่ในช่วงเทศกาลวันแม่ โดยคอลเล็กชั่นนีบ้่งบอกถึงสถานะ
ผู้หญิงในปัจจุบัน ที่มีบทบาทหลากหลาย ซึ่งคอลเล็กชั่นนีอ้ยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Excellence คือเป็นเพชร D-Color 
เจียระไนระดบั Triple excellence โดยส าหรับคอลเล็กชัน่นีไ้ด้ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้า คือ ลูกค้าสามารถ
สวมใส่ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ก าไล 1 ชิน้ สามารถใส่ได้ทัง้หมด 3 รูปแบบ จะเห็นว่านอกเหนือจากคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ บริษัทได้สอดแทรกนวตักรรมที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเข้าไปในสินค้าทุกชิน้ของบริษัท  
 ส าหรับไตรมาส 4 บริษัทได้มีการจัดงาน  The Legendary of Carat & Celebrating 90 Years Timeless 
Excellence ที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมีการน าเข้าเพชรกะรัตจากประเทศเบลเย่ียมมาจ าหน่ายโดยเฉพาะ 
ซึ่งผลตอบรับจากการจดังานครัง้นีเ้ป็นไปได้ด้วยดี นอกจากนีใ้นระหว่างไตรมาส 4 บริษัทได้ร่วมมือกับทาง LINE Friends 
ออกคอลเล็กชัน่ใหม่ภายใต้ชื่อ “Jubilee LINE Friends Collection” เป็นเคร่ืองประดบัที่ท ามาจากเงิน ซึ่งเป็นครัง้แรกของ
วงการเคร่ืองประดบัเพชร โดยกลุ่มเป้าหมายของคอลเล็กชัน่นี ้คือ กลุ่มมิลเลเนียน ซึ่งเป็นกลุ่มที่บริษัทคาดว่าจะเติบโตไป
พร้อมกับบริษัท โดยบริษัทจ าหน่ายคอลเล็กชัน่นีผ่้านทัง้ทางสาขาและ Jubilee E-Commerce  
 รูปแบบสาขาในปัจจุบันมี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) Flagship Store โดยมี Flagship store อยู่ที่สาขาสีลม และ 
ICONSIAM 2) Jubilee Shop มีกระจายอยู่ในเขตปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ทั่วประเทศ เช่น สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต 
เซ็นทรัลสรุาษฎร์ และสาขา Central world ที่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของ Shop 3) Jubilee Counter จะมีทัง้ที่อยู่ในส่วนของ 
Department Store และ Plaza ซึ่งบริษัทได้ปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลกูค้าอยู่เสมอ และอีกช่องทางการ
จัดจ าหน่ายที่ได้เปิดตัวเมื่อปลายปี 2562 คือ Jubilee E-commerce ซึ่งในช่วงเปิดตัวในไตรมาส 4 บริษัทจัดจ าหน่าย
เฉพาะ Jubilee LINE Friends Collection เท่านัน้ แต่ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 รัฐบาลออกมาตรการปิด
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ห้างสรรพสินค้าชั่วคราว บริษัทจึงใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายทาง Jubilee E-commerce อย่างเต็มรูปแบบ โดยน าสินค้า
หลากหลายคอลเล็กชั่น และระดับราคามาจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางนี ้ส่งผลให้บริษัทได้ลูกค้าใหม่ ๆ ผ่านช่องทางนีถึ้งร้อยละ 
70-80 นอกจากที่บริษัทมีช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านทาง www.jubileediamond.co.th แล้วบริษัทยงัร่วมมือกับคู่ค้าอื่น ๆ 
เช่น Lazada, Shopee, JD Central, Central Online, และ Robinson online ในการขายสินค้าทางออนไลน์ด้วย 
 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบ ดงันัน้จึงไม่มีการลงมติและเนื่องจากวาระที่ 
2 และ 3 เป็นวาระที่เนือ้หาเก่ียวโยงกัน จึงขอให้คุณธนภร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินและ
เลขานุการบริษัท ได้น าเสนอวาระที่ 3 ให้เสร็จก่อน จากนัน้จะเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมต่อไป 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

  ประธานมอบหมายให้นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงนิ เป็นผู้รายงาน   
 
นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ รายงานสรุปสถานะการเงินตามงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

ของบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว ดงันี ้
 

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,488.3 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,240.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 247.5 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่
สินทรัพย์เพิ่มขึน้จากเงินสด เงินลงทุนระยะสัน้ เพิ่มขึน้ประมาณ 125.0 ล้านบาท ซึ่งได้มาจากการด าเนินงาน และสินค้า
คงเหลือเพิ่มขึน้ประมาณ 52 ล้านบาท โดยสินค้าที่เพิ่มขึน้เป็นสินค้าคงเหลือเพื่อรองรับการขายในไตรมาส 1 ของปีถัดไป 
ในส่วนของหนีสิ้นบริษัทมีหนีสิ้นรวม 428.7 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 บริษัทมีหนีสิ้นรวม 310.9 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ประมาณ 117.8 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากเจ้าหนีก้ารค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่าง ๆ และในส่วนของก าไร
สะสม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีก าไรสะสมอยู่ที่ 793.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 บริษัทมีก าไรสะสม
อยู่ที่ 663.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 129.8 ล้านบาท เป็นผลมาจากก าไรส าหรับปีประมาณ 262.2 ล้านบาท หกักับการจ่ายเงิน
ปันผลเป็นจ านวน 132.4 ล้านบาท  

  
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมียอดขาย 1,806.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากปีก่อนซึ่งมียอดขายที่ 1,548.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 258.4 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 16.7 และมีก าไรขัน้ต้น
อยู่ที่ 842.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.6 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อนที่มีก าไรขัน้ต้น 687.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
44.4 ของยอดขาย เพิ่มขึน้ประมาณ 154.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.5 เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารสัดส่วนการ
ขายทัง้ในส่วนของสินค้าส าเร็จรูปและเพชรกะรัตได้เป็นอย่างดี 
  
 บริษัทมีก าไรสุทธิอยู่ที่ 262.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.5 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อนที่มีก าไรสุทธิ 
191.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.3 ของยอดขาย เพิ่มขึน้ประมาณ 71 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 37.1  

http://www.jubileediamond.co.th/
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 สดัส่วนการขายของกรุงเทพฯและต่างจังหวัดมีความใกล้เคียงกัน แม้ว่าจ านวนสาขาในกรุงเทพฯจะมีจ านวนน้อย
กว่า โดยในปี 2562 การเติบโตของยอดขายในกรุงเทพฯลดลงเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทเปิดสาขาใหม่ในต่างจังหวัดเป็นส่วน
ใหญ่ จากภาพรวมที่บริษัทเติบโตร้อยละ 16.7 เกิดจากการเติบโตในกรุงเทพฯประมาณร้อยละ 8 และต่างจังหวัดเกือบร้อยละ 
9 หากวิเคราะห์ในลักษณะ Same store sales และ New store พบว่าเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 14.7 และร้อยละ 2.2 
ตามล าดบั โดยสาขาที่เปิดเพิ่มในปี 2562 ได้แก่ 1.เซ็นทรัล สาขาป่าตอง 2.โรบินสนั สาขาพะเยา 3.โรบินสนั สาขาลาดกระบงั 

         อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคญั มีดงันี ้

- อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอตัรา 3.14 เท่า  
- อตัราส่วนหนีสิ้นตอ่ทุน (Debt to Equity Ratio) คิดเป็นอตัรา 0.40 เท่า 

- ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset) ร้อยละ 29.40 

- ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ร้อยละ 26.36 

- อตัราหมนุเวยีนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Rate) คิดเป็น 232 วนั  
- ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (Account Receivable Turnover Rate) คิดเป็น 25 วนั 

- ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย (Account Payable Turnover Rate) คิดเป็น 107 วนั 

  
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น 
นายธวชัชัย เทียนบุญส่ง 

ผู้ถือหุ้น 

1. เพชรที่ Jubilee สามารถได้ใบ Certificate มาในขนาด 19 สตางค์นัน้ เป็นเฉพาะ
ช่วงเวลาหรือสามารถท าได้ตลอดไป 

2. สัดส่วนรายได้ผ่านออนไลน์เป็นอย่างไร และการเติบโตในอนาคตจะไปใน
แนวทางไหน 

3. ลกูค้าที่ซือ้ผ่านออนไลน์ จะซือ้สินค้าประเภทไหนเป็นส่วนใหญ่ และเพชรกะรัต
สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้ขายผ่านออนไลน์ ได้อย่างไร และสามารถลด
จ านวนหน้าร้าน โดยการขายผ่านออนไลน์ขึน้มามีสัดส่วนอย่างมีนัยส าคัญได้
หรือไม ่

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. ส าหรับเพชรขนาด 19 สตางค์ จะได้รับใบ Certificate ตลอดไป โดยในเดือน

มิถุนายนปี 2562 เป็นการเปิดตัวคอลเล็กชั่น The Excellence of 19 เป็นคอล
เล็กชัน่ใหม่ของบริษัท และจะมีการออกผลิตภณัฑ์ที่ใช้เพชรขนาดนีอ้ีกในอนาคต  

2. ในช่วงที่เปิดตัว Jubilee LINE Friends collection รายได้ไม่ถึงร้อยละ 1 ของ
ยอดขายบริษัท แต่เนื่องจากปี 2563 เกิด COVID-19 ช่องทาง E-commerce จึง
กลายเป็นรายได้หลกัของบริษัทในช่วงที่เกิดวิกฤต ส่งผลให้บริษัทมองเห็นโอกาส
ทางการตลาด ดังนัน้บริษัทจึงตัง้เป้าในส่วนของออนไลน์ไว้ประมาณร้อยละ 10 
ของยอดขายคร่ึงปีหลงั ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส าคญั 

3. ประเภทสินค้าที่ขายผ่านออนไลน์จะมี 3 ประเภทหลัก ซึ่งจะใกล้เคียงกับที่ขาย
ผ่านทางหน้าร้าน ได้แก่ จีเ้พชร แหวนเพชร และต่างหูเพชร ซึ่งเป็นเคร่ืองประดับ
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ที่ขายดีทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ ส าหรับในส่วนของเพชรกะรัต ก็สามารถขาย
ผ่านออนไลน์ได้ แต่ด้วยมูลค่าที่สูง ในเบือ้งต้นจะเป็นการตอบค าถามทาง
ออนไลน์ และปิดการซือ้ขายที่สาขาเช่นเดิม ซึ่งในปัจจุบัน 131 สาขาทัว่ประเทศ 
ยังคงมีศักยภาพอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยแนวโน้มของดิจิตอลและ E-
Commerce เติบโตขึน้ บริษัทจึงมีการขยายช่องทางออนไลน์ รวมถึงพัฒนา
เคร่ืองมือต่าง ๆ ให้การซือ้ขายมีประสิทธิภาพมากขึน้   

นายชุมพล ศิริซมัสวุรรณ 
ผู้รับมอบฉันทะ 

1. ยอดขายเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 เป็นอย่างไร 
2. คร่ึงปีหลงัมีแผนและกลยุทธ์อะไรบ้าง 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. สถานการณ์หลงัจากที่เปิดห้างสรรพสินค้า ในช่วงแรก คือ เดือนพฤษภาคม ผู้คน
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกังวล แต่สถานการณ์เร่ิมกลับมาเป็นปกติในเดือนมิถุนายน
และกรกฎาคม เนื่องจากกลุ่มลูกค้าร้อยละ 99 ของบริษัทเป็นคนไทย ไม่ใช่
นกัท่องเที่ยว ดังนัน้บริษัทสามารถด าเนินกิจการได้เป็นปกติ ประกอบกับได้มีการ
ท ากิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นความต้องการของลูกค้า ทัง้กับสมาชิก
ของ Jubilee และกลุ่มลกูค้าใหม่ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

2. บริษัทมีแผนกระตุ้นยอดขาย โดยในทุก ๆ ปี บริษัทจะจัดงานในเดือนมิถุนายน 
ซึ่งในปีที่แล้ว บริษัทครบรอบ 90 ปี ได้มีการจัดงาน Thank you Sale ซึ่งในปีนี ้
บ ริษั ท จะจัด งาน  Midyear Grand Sale ในวันที่  30  กรกฎาคม  2563  –               
2 สิงหาคม 2563 แทนในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งรายได้ของงานที่เคยอยู่ในช่วง
ไตรมาส 2 ก็จะไปอยู่ในไตรมาส 3 ดงันัน้กิจกรรมที่บริษัทได้เตรียมไว้จะถูกน ามา
จดัในช่วงไตรมาส 3 และ 4 แทน เช่น แผนการออกคอลเล็กชัน่ใหม่ ก็จะถูกน ามา
เปิดตวัในช่วงคร่ึงปีหลงั 

นายทรงพล โดมทอง 
ผู้ถือหุ้น 

1. ราคาทองค า ณ ปัจจุบนั ส่งผลอย่างไรต่อบริษัท 
2. Active performance จากฐานลกูค้าประมาณเท่าไร 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. ต้นทุนของเคร่ืองประดบั ประมาณร้อยละ 70-75 เป็นราคาของวตัถุดิบเพชร  

ร้อยละ 20-25 เป็นราคาทองค า และส่วนที่เหลือเป็นค่าแรง ดังนัน้ในส่วนของ
ราคาทองค าที่เพิ่มสูงขึน้ จะส่งผลกระทบต่อสินค้าที่มีการผลิตใหม่ แต่อย่างไรก็
ตาม บริษัทยังคงมีสินค้าคงเหลือจากการที่ไม่ได้เปิดตัวในช่วงไตรมาส 2 อย่าง
เพียงพอ ดังนัน้การผลิตสินค้าใหม่จะมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
นอกจากนีจ้ากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้ก าลงัซือ้เพชรลดลง ส่งผลให้บริษัท
มีอ านาจต่อรองและเจรจากับ Supplier ดังนัน้ผลกระทบจากการปรับตัวของ
ทองค า ยงัอยูใ่นระดบัที่บริษัทรับได้ เนื่องจากต้นทุนวตัถุดิบส่วนใหญ่เป็นเพชร 

2. Active performance จากฐานลูกค้ากว่า 180,000 ราย จะมีประมาณ 60,000 
รายที่เกิดการซือ้ซ า้ภายใน 2 ปี 
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นายพีรพงศ์ พชัรรุ่งเลิศ 
ผู้ถือหุ้น 

ช่วงโควิดที่ผ่านมามีการปิดเหมืองเพชร เหมืองโลหะ มีข่าวเร่ืองนีบ้้างหรือไม่ และมี
แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

จากข่าวที่บอกว่าปิดเหมืองเพชร เป็นการปิดเหมืองเพชรเป็นการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์  COVID-19 โดยบ ริษัทได้มีการวางแผนการใช้วัตถุดิบเพชรและ
ประสานงานกบั Supplier อย่างใกล้ชิด ดงันัน้บริษัทจึงมีวตัถุดิบเพียงพอในการขาย  

 
 เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมีมติดงันี ้

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 108,640,897 100.00 

(2) ไม่เห็นด้วย - - 

(3) งดออกเสียง - - 
รวม 108,640,897 100.00 

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 3 จึงท าให้มีจ านวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึน้ 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนมุติังบการเงินส าหรับปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

วาระที่ 4  พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานปี 2562 

 ประธานมอบหมายให้นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงนิ แถลงต่อที่ประชุม 

 นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างปี 2562 และ ปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของปี 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวด 6 เดือน  ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 
30 มิถุนายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.42 (ส่ีสิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 73.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.27 ของก าไร
สุทธิหลังหักเงินส ารองตามกฎหมาย ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลนี ใ้นวันศุกร์ที่  6 กันยายน 2562 และตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2563 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวด 6 เดือน 
ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.49 (ส่ีสิบเก้าสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 85.39 ล้านบาท 
ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลนีใ้นวันจนัทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทัง้ 2 ครัง้ รวมเป็นการจ่ายเงินปันผล
ทัง้สิน้หุ้นละ 0.91 (เก้าสิบเอ็ดสตางค์) และรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 158.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.48 ของก าไรสุทธิ
หลงัหักเงินส ารองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้ส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนัน้การจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลนี ้เป็นการจ่ายจากก าไรทัง้ปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะไม่จ่ายต ่ากว่า
ร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น 
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ไม่มีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบ ดงันัน้จึงไม่มีการลงมติ 
จึงขอให้คุณธนภร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินและเลขานุการบริษัท ได้น าเสนอวาระที่  5 เป็น
ล าดบัถัดไป 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานปี 2562 

 

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 ประธานมอบหมายให้นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน แถลงต่อที่ประชุม 
 

นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 ได้มีมติ
แก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

จาก   
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี  โดยก าหนดจ่ายปีละ 2 ครัง้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ของก าไรสทุธิที่เหลือหลังจากหักเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย 
หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคัญ 

เป็น  
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยก าหนดจ่ายปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

ของก าไรสทุธิภายหลังจากหกัภาษี และการจัดสรรทุนส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทก าหนดไว้ในแต่ละปี 
และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสญัญาทางการเงิน (ถ้ามี) โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องมีจ านวนไม่เกินกว่าก าไรสะสมจาก
งบการเงินของบริษัท 

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไปจากที่ก าหนดไว้  โดยขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน 
กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การส ารองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายใน
บริษัท การส ารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อช าระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อก าหนดทางกฎหมายและความจ าเป็นอื่น ๆ 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลประจ าปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควรพอที่จะท า
เช่นนัน้ได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น 
 
ไม่มีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบ ดงันัน้จึงไม่มีการลงมติ 

จึงขอน าเสนอวาระที่ 6 เป็นล าดบัถัดไป 
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มติ ที่ประชุมรับทราบการเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบงัคบับริษัทเร่ืองการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ส าหรับปี 2563 กรรมการที่ครบก าหนดออกตาม
ข้อบงัคบับริษัท มีดงันี ้

1. นายอ านวย  นาครัชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2. นางสาวอญัรัตน์  พรประกฤต กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. ดร.สหสัโรจน ์ โรจน์เมธา กรรมการอิสระ 
 เนื่องจากกรรมการทัง้ 3 ท่าน ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความโปร่งใสและเป็นการปฎิบัติให้ถูกต้องตามหลัก   

ธรรมมาภิบาลของบริษัท ประธานจึงขอเชิญทัง้ 3 ท่าน ลงจากเวทีและออกจากที่ประชุมสักครู่ จนกว่าการลงคะแนนจะ
แล้วเสร็จ  

 ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการทัง้ 3 ท่านถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
เป็นอย่างสูง รวมทัง้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดีย่ิงเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมา
โดยตลอด รวมถึงผ่านการอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ของสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควร
น าเสนอแต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

  
 ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น 
  
 เมือ่ไม่มผู้ีใดซกัถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายอ านวย นาครัชตะอมร 
(1) เห็นด้วย  103,540,108 95.3047 
(2) ไม่เห็นด้วย  5,101,000 4.6953 
(3) งดออกเสียง  - - 
รวม 108,641,108 100.00 
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต 
(1) เห็นด้วย  103,540,208 95.3048 
(2) ไม่เห็นด้วย  5,100,900 4.6952 
(3) งดออกเสียง - - 
รวม 108,641,108 100.00 
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มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง  ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา 

(1) เห็นด้วย 103,540,108 95.3047 
(2) ไม่เห็นด้วย 5,101,000 4.6953 
(3) งดออกเสียง - - 
รวม 108,641,108 100.00 

 หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชมุในระหว่างพิจารณาวาระที่ 6 จึงท าให้มีจ านวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึน้ 

ประธานเชญิกรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าสู่ที่ประชมุ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน คือ นายอ านวย นาครัชตะอมร นางสาวอญัรัตน์ 
พรประกฤต และดร.สหสัโรจน์ โรจน์เมธา กลบัเข้าสู่วาระอีกครัง้ 

 
 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติม 

 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตัง้กรรมการอิสระเพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นว่า คุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์ เป็นผู้มีคุณสมบติัที่เหมาะสม โดยจากมติคณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติแต่งตัง้คุณปกรณ์ให้เป็นกรรมการอิสระอีกท่านหนึ่ง 
 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
 

 เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้ โดยมีมติดงันี ้

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 103,640,318 95.3091 
(2) ไม่เห็นด้วย 5,100,900 4.6909 
(3) งดออกเสียง - - 
รวม 108,741,218 100.00 

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 7 จึงท าให้มีจ านวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึน้ 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัแต่งตัง้ นายปกรณ์ พรรธนะแพทย ์เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และเงินบ าเหน็จประจ าปี 2563 

 ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงนิ เป็นผู้รายงาน 
 

 นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 คณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมติัค่าเบีย้ประชุมกรรมการและเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 ตามรายละเอียด ดงันี ้ 
  

 8.1  พิจารณาอนุมติัค่าเบีย้ประชมุกรรมการประจ าปี 2563 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,508,500 บาท (หนึ่งล้านห้า
แสนแปดพนัห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งจะจดัสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยก าหนดเบีย้ประชุมต่อครัง้ต่อท่าน 
มีรายละเอียดเปรียบเทียบปี 2562-2563 ดงันี ้
 

ต าแหน่ง ปี 2563 ปี 2562 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 65,000 65,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 24,000 24,000 
รองประธานกรรมการบริษัท 24,000 24,000 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 20,500 20,500 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 20,500 20,500 

 8.2  พิจารณาอนุมติัเงินบ าเหน็จส าหรับคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,206,000 บาท 
(หนึ่งล้านสองแสนหกพนับาทถ้วน) ซึ่งจะจดัสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบ
ปี 2562-2563 ดงันี ้

ต าแหน่ง ปี 2562 ปี 2562 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 225,000 225,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 153,000 153,000 
รองประธานกรรมการบริษัท 153,000 153,000 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 135,000 135,000 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 135,000 135,000 

  
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม ่

นายธวชัชยั เทียนบุญส่ง 
ผู้ถือหุ้น 

การก าหนดเงินบ าเหน็จกรรมการอ้างอิงกับอะไร หรือมีหลกัเกณฑ์อย่างไร  

นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน 

การก าหนดเงินบ าเหน็จกรรมการของบริษัทจะอ้างอิงจากธุรกิจในตลาด
หลักทรัพย์ที่มีขนาดเดียวกัน ซึ่งของบริษัทจะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต ่ากว่า
บริษัทอื่น อีกทัง้จะพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจประกอบด้วย 
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 เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้ โดยมีมติดงันี ้

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 108,741,218 100.00 
(2) ไม่เห็นด้วย - - 
(3) งดออกเสียง - - 
รวม 108,741,218 100.00 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการตามที่เสนอ  
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 

 ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้น าเสนอ 
 

 นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่  
11 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 28/2563 เร่ือง 
“การจัดท าและส่งงบการเงินไตรมาสที่  1 ปี 2563 ของบริษัท ที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19” โดยทางคณะกรรมการตลาดทุนได้ผ่อนผันให้บริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ใช้อ านาจของคณะกรรมการบริษัทอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีได้ ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทมี
มติอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด คนในคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2563 ดงันี ้

1. นายประวิทย์    วิวรรณธนานุตร์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ 

2. นายเทอดทอง   เทพมงักร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ       
3. นางสาวชุติมา   วงษ์ศราพนัธ์ชยั ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ 

4. นายบุญเกษม   สารกล่ิน ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11888 

 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นทัง้ในส านักงานเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท  

 โดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท มีคุณภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบติัหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี  

ทางคณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีประจ าปี 2563 จ านวน 1,880,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 1,880,000 1,800,000 1,800,000 
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 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็นประการ 
 
 เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้   

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 108,741,218 100.00 
(2) ไม่เห็นด้วย - - 
(3) งดออกเสียง - - 
รวม 108,741,218 100.00 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ   
 
วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

  ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่  
ผู้ถือหุ้น 

(ไม่ได้ระบุชื่อ) 

ในฐานะที่เป็น Luxury Product ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าฟุ่ มเฟือยที่ ผู้คนสามารถตัด
ค่าใช้จ่ายส่วนนีอ้อกได้ บริษัทจะกระตุ้นยอดใช้จ่ายดึงดูดให้ลูกค้ามาซือ้สินค้าของ
บริษัทได้อย่างไร 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

แม้ว่าเคร่ืองประดับเพชรจะถูกมองว่าเป็นสินค้าฟุ่ มเฟือย แต่หลังจากที่มีมาตรการ
ปิดห้างสรรพสินค้า บริษัทพบว่ากลุ่มลูกค้าของ Jubilee ยังคงมีก าลังการจับจ่าย
ได้อย่างปกติ นอกจากนีบ้ริษัทมีกลุ่มลกูค้าหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของ
กิจการขนาดใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้เร่ิมต้นท างาน ดังนัน้การวางแผนกระตุ้น
ก าลังการซือ้ บริษัทก็จะพิจารณาว่ากลุ่มลูกค้าใดยังมีความสามารถในการซือ้อยู่
ด้วยระบบ AI ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเข้มข้น ทัง้ด้านการตลาดและการขาย 
ซึ่งเป็นปัจจัยหลกัที่ท าให้บริษัทเติบโตในปีที่ผ่านมา อีกทัง้บริษัทมุ่งเน้นการขยาย
ตลาดสู่ กลุ่ มลูกค้าใหม่  ๆ  มากขึ น้  เช่น  การเปิดตัว Jubilee LINE Friends 
Collection การเปิดตัว E-Commerce อย่างเต็ม รูปแบบ  การขยายสาขาใน
ต่างจงัหวดั รวมถึงการบริหารฐานสมาชิกเก่า ผ่านระบบ Sparkling club  

นายสรุวุฒิ ศรีมา 
ผู้ถือหุ้น 

1. ในเร่ืองของนวัตกรรมของสินค้า ทางบริษัทตัง้งบในการวิจัยพัฒนา (R&D) ไว้
ก่ีเปอร์เซ็นต์ในแต่ละปี และงบลงทุนนีแ้ยกส่วนออกจากงบการเงินอื่น ๆ ของ
บริษัทหรือไม่ 

2. ต้นทุนภาษีของธุรกิจเคร่ืองประดบัเพชร มีต้นทุนประเภทใดบ้าง 
3. ปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าเพศทางเลือก (LGBT) เพิ่มขึน้ อยากทราบว่าบริษัทได้มี

การวางกลยุทธ์ การขายสินค้า เพื่อเจาะฐานลกูค้ากลุ่มนีบ้้างหรือไม่ 
4. วิสยัทศัน์ของผู้บริหารในสภาวะ COVID-19 พร้อมกับแนวทางแก้ไขปัญหา 
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นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ในส่วนของงบในการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ จะอยู่รวมกับฝ่าย
การตลาด อยู่ที่ ร้อยละ 10-12 ซึ่งจะรวมถึงการออก campaign กลยุทธ์ทาง
การตลาดต่าง ๆ โดยจะมีการท างานร่วมกันของฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์และการ
ออกแบบ 

2. นอกจากภาษีเงินได้นิติบุคคล ก็จะมีในส่วนของภาษีมลูค่าเพิ่ม ที่เป็นภาษีขาย
เป็นหลกั  

3. ในช่วงต้นปี 2563 บริษัทได้ออกคอลเล็กชั่นวาเลนไทน์ มีผลิตภัณฑ์ที่ออกมา
รองรับกับลกูค้ากลุ่มนีด้้วย 

4. แบ่งเป็น 2 เร่ืองหลัก เร่ืองแรก คือ สุขอนามัยต่าง ๆ ที่ท าให้ลูกค้ามั่นใจ โดย
บริษัทได้ท าตามกฎเกณฑ์ของห้างสรรพสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่
หน้ากากอนามัย Face Shield เจลแอลกอฮอล์ หรือพนักงานจะไม่อยู่ในพืน้ที่
เส่ียงต่อการแพร่เชือ้ไวรัส ส่วนเร่ืองที่สอง สถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบัน คือ 
ดีขึน้ตามล าดับ บริษัทคาดว่าจะสามารถด าเนินกิจการในรูปแบบ new 
normal ที่วางแผนไว้ได้ 

ผู้ถือหุ้น 
(ไม่ได้ระบุชื่อ) 

ขอสอบถามแนวโน้มผู้บริโภครุ่นใหม่อย่าง Gen X, Y, Z เป็นอย่างไรบ้าง  
มีแนวโน้มที่จะซือ้เคร่ืองประดบัเพชรหรือไม ่ และมีอะไรเป็นปัจจยับ้าง 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

Gen X จะมองที่ความคุ้มค่าของสินค้า ว่าราคาที่จ่ายเหมาะสมกับคุณสมบัติของ
เพชรหรือน า้หนกัทองหรือไม ่
Gen Y นอกจากจะมองถึงความคุ้มค่าแล้ว จะมองถึงนวัตกรรมใหม่  ๆ ใน
เคร่ืองประดบัที่บ่งบอกความเป็นตวัตนด้วย 
ส่วน Gen Z ไม่ได้ค านึงถึงราคาหรือคุณสมบัติของเคร่ืองประดับมากนัก แต่
ค านึงถึงว่าสินค้าชิน้นัน้สามารถบ่งบอกความเป็นตวัเองได้หรือไม่ 
ดังนัน้การออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัทจะพิจารณาก่อนว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนเป็น
กลุ่มเป้าหมายของบริษัท เพื่อจะได้ออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
นอกจากนีจ้ากงานวิจยัของ De Beers พบว่า ทุก Gen มองว่าเพชรเป็นวตัถุที่มีค่า  
ในอนาคตก็จะมมีลูค่าสงูขึน้ 

นายทรงพล โดมทอง 
ผู้ถือหุ้น 

1. ผลตอบรับของ LINE Friends Collection เป็นอย่างไร 
2. เพชรกะรัตมีสดัส่วนน้อยลงเร่ือย ๆ เกิดจากสาเหตุใด 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ส าหรับคอลเล็กชั่นนีบ้ริษัทมีวัตถุประสงค์ 2 ด้าน คือ ด้านการเพิ่มยอดขาย
และด้านการขยายฐานลูกค้า ซึ่งจากรายได้ไตรมาส 4 ปี 2562 Jubilee LINE 
Friends Collection ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้บริษัทเติบโต และส าหรับด้านการ
ขยายฐานลกูค้าได้วางแผนให้กลุ่มลกูค้ากลุ่มนีเ้ติบโตไปพร้อมกับบริษัท 

2. สัดส่วนของเพชรกะรัตไม่ได้น้อยลง แต่ด้วยยอดขายที่เพิ่มมากขึน้ จากผล
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ประกอบการปี 2562 จะเห็นได้ว่า มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 15-16 โดย
สดัส่วนการขายเพชรกะรัตก็ยังคงมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับที่วางแผนไว้ คือ ร้อย
ละ 10 เหมือนทุกปี แต่สดัส่วนการขาย Segment อื่น ๆ เพิ่มมากขึน้ 

นายธวชัชัย เทียนบุญส่ง 
ผู้ถือหุ้น 

อะไรเป็นส่ิงที่จะท าให้ลูกค้ามาซือ้ผลิตภัณฑ์ของ Jubilee แทนบริษัทอื่น ๆ จุด
แข็งและจุดอ่อนของบริษัทคืออะไร 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ตลอดระยะเวลา 91 ปีที่บริษัทก่อตัง้มา ทางบริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า “เราส่ง
มอบเคร่ืองประดับเพชรหรือเพชรกะรัต” ซึ่งที่บริษัทเน้นอยู่เสมอคือ คุณภาพ ทัง้
ด้านวัตถุดิบ โดยบริษัทพยายามจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับเคร่ืองประดับอัญ
มณีไทย เช่น การมีใบรับประกันคุณภาพ สมยัก่อนไม่มีใบรับประกันคุณภาพ เป็น
เร่ืองที่ เข้าถึงยาก ซึ่งปัจจุบันการมีใบรับประกันคุณภาพเป็นเร่ืองปกติ โดย 
Jubilee อยากให้ผู้บริโภคเมื่อซือ้เคร่ืองประดับมีความมั่นใจในคุณภาพ ส่วนอีก
ด้านคือ นวัตกรรมการผลิต บริษัทใช้โรงงานจากประเทศญ่ีปุ่ น  ที่มีความ
เชี่ยวชาญ ความประณีต และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงบริษัทมีช่องทางการจัด
จ าหน่ายให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ และ
พนักงานผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น นอกจากช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบสาขา 
บริษัทยังมีช่องทาง E-Commerce ที่พนักงานพร้อมดูแลและตอบค าถาม
ตลอดเวลา ส่ิงเห ล่านี คื้อจุดแข็ งของ  Jubilee แต่ ส่ิงส าคัญ คือ  บ ริษัท ให้
ความส าคญัของลกูค้าเป็นหลกั  

ผู้ถือหุ้น 
(ไม่ได้ระบุชื่อ) 

1. การเติบโตจากนีจ้ะเพิ่มอย่างไร เพราะมีสาขาค่อนข้างครอบคลมุทุกพืน้ที่แล้ว  
2. Ticket size ของออฟไลน์และออนไลน์เป็นเท่าไร และมีแผนจะเพิ่มจุดนี ้

อย่างไร 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. การเติบโตของบริษัทไม่ได้เพิ่มจากการขยายสาขาเพียงอย่างเดียว ในปี 2562 
อัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 16 เกิดจาก Same Store Sale ร้อยละ 14 
เพราะฉะนัน้สาขาที่มีอยู่ทัง้หมด ยงัสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้อีก เนื่องจาก
ยงัมีอีกหลายสาขาที่ยงัไม่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ดงันัน้การ
เพิ่มขึน้ของยอดขาย จะเน้นที่การเติบโต Same Store Sale แต่การเปิดสาขา
หรือช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม่ บริษัทจะพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าว่าตรงกับ 
Jubilee หรือไม่   

2. Ticket size ของออฟไลน์และออนไลน์ มีความแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่
ออฟไลน์จะมากกว่า แต่เนื่องจากบริษัทมี Product Segment ค่อนข้างกว้าง 
โดยมีระดับราคาตัง้แต่หลักหมื่น ถึงหลักล้าน  ดังนัน้  Ticket size ก็จะไม่
สามารถบอกได้อย่างแม่นย า แต่โดยเฉล่ียจะอยู่ที่ 40,000-50,000 บาท แต่ใน
ส่วนของออนไลน์ Ticket size จะเล็กกว่าออฟไลน์เฉล่ียอยู่ที่ประมาณ 15,000 
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ถึง 30,000 บาท ส่วนแผนของการเพิ่ม Ticket size จะมีวางแผนควบคู่กับการ
เพิ่มปริมาณลกูค้า  

นายทรงพล โดมทอง 
ผู้ถือหุ้น 

ร้อยละ 99 เป็นลกูค้าคนไทย อยากทราบว่าร้อยละ 1 เป็นลูกค้าประเทศไหน และ
มีแผนขยายการขายไปยงัตลาดต่างประเทศหรือไม่ 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ร้อยละ 1 ที่ เป็นลูกค้าชาวต่างชาติ คือ ลูกค้ามาซือ้สินค้ากับสาขาในจังหวัด
ท่องเที่ยว เช่น สาขาพทัยา สาขาภูเก็ต หรือสาขาในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ ที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีหลากหลายเชือ้ชาติ เช่น จีน รัสเซีย ซึ่งบริษัทไม่ได้มีฐาน
ลูกค้าชาติใดชาติหนึ่งเป็นหลัก และส าหรับแผนขยายสาขาไปต่างประเทศ ใน
ระยะสัน้นีย้ังไม่มี เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันและการเติบโตภายในประเทศ
ยงัคงเป็นไปได้อีก  

 
 เมื่อไม่มีค าถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้ นแล้ว และการประชุมได้ด าเนินการมาครบทุก

ระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม
ในวันนี ้และให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯจะด าเนินกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ด้วยการสนับสนุนของผู้ถือหุ้นทุก
ท่าน จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 16.00 น.  
 
 
 
 
 

 
     ลงช่ือ ___________________ประธานที่ประชุม 

               (นายมนู เลียวไพโรจน)์         

                ประธานคณะกรรมการบริษัท 

                      
 
 
 
 
 
          ลงช่ือ______________________ผู้บนัทึกการประชุม 
                 (นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์)                     
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท 
 


